



ฉบับที่ 1/2562

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวเร่งตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นทั้งจากด้านผลผลิตและราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากการผลิตหมวดอาหารและหมวดเครื่องดื่ม ในด้านอุปสงค์การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากการบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนก่อสร้าง การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อติดลบตามราคาอาหารสดและราคาน้ำมันขายปลีกลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน แรงส่งสำคัญมาจากด้านผลผลิตขยายตัวร้อยละ 12.3 ตามผลผลิตอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และการเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อให้ทันก่อนสิ้นฤดูการ ด้านราคาผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ราคาลำไยนอกฤดูที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการจากต่างประเทศ และราคาสุกรเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตลดลง

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของผลผลิตหมวดอาหารขยายตัวสูงจากการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมากตามวัตถุดิบ การผลิตผักและผลไม้แปรรูปเพื่อส่งออกขยายตัว ผลผลิตหมวดเครื่องดื่มขยายตัวสูงทั้งเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ในรถยนต์ตามความต้องการส่งออกป้อนไปยังยุโรป อย่างไรก็ดีตามผลผลิตเลนส์และชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การตัดเย็บเสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องหนังลดลง

ภาคการท่องเที่ยว เร่งตัวจากการเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเป็นสำคัญ นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮองกง สหรัฐอเมริกา เอเชียอื่นๆ และกลุ่มยุโรป เครื่องชี้ภาคการท่องเที่ยวทุกรายการขยายตัวดีในเดือนนี้ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานสำคัญในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน และอัตราการเข้าพักของที่พักแรม

การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นแรงสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทสินค้า ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนยังขยายตัวดี สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นสูง โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 16.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ โดยรายจ่ายลงทุนลดลงมาร้อยละ 23.6 ตามการลดลงของรายจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงเป็นสำคัญ เนื่องจากบางโครงการมีอุปสรรคในการก่อสร้าง ด้านรายจ่ายประจำลดร้อยละ 5.4 ตามการลดลงของเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านอัตราการการเบิกจ่ายสะสมที่ไม่รวมงบกลาง (ต.ค.61-ธ.ค.61) อยู่ที่ร้อยละ 28.5 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 32.0

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากภาคก่อสร้างยังลดลง โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงในกลุ่มบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ และอาคารชุด ส่วนเครื่องใช้อื่นที่หดตัวได้แก่ จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ จำนวนยูนิตที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ยอดคงค้างสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดก่อสร้าง ด้านการลงทุนผลิตขยายตัวเล็กน้อย สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว ขณะที่มูลค่านำเข้าเครื่องจักรปรับลดลงจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สายใหญ่บางรายเร่งลงทุนไปแล้ว ขณะที่ธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่ยังนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทลดร้อยละ 23.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในหลายหมวดสินค้า ที่สำคัญมาจากมูลค่าการส่งออกยางพาราลดลงมากจากความต้องการของจีนลดลงเพราะผลจากสงครามการค้า การส่งออกรถยนต์ไปเมียนมาลดลงต่อเนื่องเพราะทางการเมียนมาเข้มงวดมาตั้งแต่ปลายปี 2560 ขณะที่การส่งออกอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเมียนมาลดลงตามการอ่อนค่าของเงินบาท ด้านมูลค่านำเข้าในรูปแบบเงินบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบที่ร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของราคาผลไม้สด ผักสดและแปรรูป และน้ำมันขายปลีกเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานร้อยละ 0.2 เท่ากับเดือนก่อน ด้าน**อัตราการว่างงาน**ที่ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.9 โดยการจ้างงานขยายตัวในภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงเล็กน้อย

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 570,005 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการปรับลดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ขณะที่สินเชื่อหมวดอื่นยังขยายตัวได้ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก่อสร้าง ขนส่ง และการผลิต ด้านยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 684,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ขยายตัวในส่วนของเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจำลดลง สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 84.3

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มกราคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th